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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2567 
ของ 

บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จ ากัด (มหาชน) 

วัน เวลาและสถานที่ 

ประชุมเมื่อวนัที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - AGM) เพียง
รูปแบบเดียว ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมายก าหนดเก่ียวกบัการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

กรรมการ 
1. นางมาลรัีตน์ ปลืม้จิตรชม ประธานคณะกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
2. รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
3. ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์  กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
4. ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา  กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
5. ดร.ชิงชยั หาญเจนลกัษณ์ กรรมการ และกรรมการบริหาร 
6. นายมณเฑียร ศิริสนุทรลกัษณ์ กรรมการ 
7. รศ.อรุณี วิริยะจิตรา  กรรมการ กรรมการบริหาร และเลขานกุารบริษัท 

รวมจ านวนกรรมการเข้าร่วมประชมุครบ 7 ทา่น ซึง่คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 
โดยบริษัทมีคณะกรรมการชดุยอ่ย 2 ชดุ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร 
 
ผู้บริหาร 
1. นางอภิญญา อฬุมุปานนท์         ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบญัชีและการเงิน 
 

ที่ปรึกษากฎหมาย 
1. นายกฤติน พลกรรณ์  บริษัท เจทีเจบี อินเตอร์เนชัน่แนล ลอว์เยอร์ส จ ากดั 

ผู้สอบบัญช ี
1. นางสาวสนุนัทา ค าสขุ   บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จ ากดั 
 
เลขานุการที่ประชุม 
1. รศ. อรุณี วิริยะจิตรา เลขานกุารท่ีประชมุ
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บริษัทได้จัดให้มีผู้ท าหน้าที่เป็นคนกลางที่เป็นอิสระจากภายนอก ได้แก่ นายกฤติน พลกรรณ์ ที่ปรึกษากฎหมายจาก
บริษัท เจทีเจบี อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์เยอร์ส จ ากัด ท าหน้าที่ดูแลการประชุมผู้ ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและ
ข้อบงัคบัของบริษัท รวมทัง้เป็นพยานในการตรวจสอบการนบัคะแนนเสยีงในการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นี  ้

จากนัน้ ประธานฯ ได้มอบหน้าที่ให้ รศ.อรุณี วิริยะจิตรา เลขานกุารบริษัท ชีแ้จงวิธีปฏิบตัิในการถามค าถามในที่ประชุม 
การออกเสียงลงคะแนน  การนบัคะแนนเสียง และเป็นผู้ด าเนินการประชุมต่อไป โดยเลขานกุารบริษัทได้เรียนชีแ้จงให้   
ผู้ ถือหุ้นรับทราบรายละเอียดตา่งๆ ในข้อก าหนดเก่ียวกบัการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
 

 ในการออกเสยีงลงคะแนนในท่ีประชมุ ผู้ ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นที่ตนถืออยู่ และ/หรือ ที่ได้รับ
มอบฉนัทะ โดยถือวา่ 1 หุ้นเทา่กบั 1 เสยีง 

 ผู้ ถือหุ้น 1 ทา่น มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย, หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านัน้ 
เว้นแตผู่้ ถือหุ้นท่ีเป็น Custodian ที่สามารถแบง่แยกการออกเสยีงลงคะแนนได้ 

 ส าหรับวาระท่ี 5 เก่ียวกบัการแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ จะใช้วิธีการเลอืกตัง้เป็นรายบคุคล 
เพื่อให้สอดคล้องกบัหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  

 ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นที่เก่ียวข้อง
กับวาระนัน้ๆ ผ่านข้อความ โดยเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความเห็น จากนัน้กดปุ่ ม “ค าถาม” 
พิมพ์ข้อความที่ต้องการซกัถาม และกดปุ่ ม “สง่ค าถาม” อย่างไรก็ดี หากมีค าถามที่ถกูสง่เข้ามาในระบบเป็น
จ านวนมาก หรือหากค าถามไมเ่ก่ียวข้องกบัวาระท่ีก าลงัพิจารณา บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาคดัเลือก
ค าถามตามความเหมาะสม โดยบริษัทจะรวบรวมค าถามอื่นๆของทา่นน าไปตอบในรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น
ตอ่ไป 

 ส าหรับวิธีการในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนัน้กดปุ่ ม “ลงคะแนน” 
ระบบจะแสดงช่องส าหรับการออกเสยีงลงคะแนน ทัง้หมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย, ไมเ่ห็นด้วย และ งดออกเสยีง  

              หากต้องการเปลีย่นแปลงการลงคะแนน ให้กดปุ่ ม "ยกเลกิการลงคะแนน" และท าการลงคะแนนใหม ่

ส าหรับผู้ ถือหุ้นทา่นใดไมไ่ด้ออกเสยีงลงคะแนนภายในเวลาที่ก าหนด บริษัทจะถือวา่ทา่น    ผู้ ถือหุ้น “เห็นด้วย” 
กับวาระนัน้ๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถท าการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนใน
วาระนัน้ๆ โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสยีงเป็นเวลา 1 นาที  
 
กรณีผู้ เข้าร่วมประชมุรับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นหลายราย โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศพัท์เดียวกนัในการยืนยนั
ตวัตนในการรับมอบฉันทะ ระบบจะรวมรายช่ือผู้มอบฉนัทะให้ในบญัชีผู้ ใช้งานเดียวกัน เว้นแต่ใช้อีเมลและ
เบอร์โทรศพัท์ในการยืนยนัตวัตนตา่งกนั ระบบจะไมร่วมรายช่ือผู้มอบฉนัทะ แตจ่ะเป็นการใช้งานแยกบญัชีผู้ ใช้ 
หากต้องการเข้าใช้งานบญัชีอื่นๆ ให้กดเลือกที่เมน ู“บญัชีผู้ ใช้” และกดที่ปุ่ ม “เปลี่ยนบญัชี” เพื่อเข้าใช้งานใน
บญัชีของมอบฉนัทะรายอื่นๆ โดยการเปลีย่นบญัชี ระบบจะไมน่ าคะแนนเสยีงออกจากฐานการประชมุ 
 
ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นท าการลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของ   
ผู้ ถือหุ้นจะไมถ่กูนบัเป็นองค์ประชมุในวาระดงักลา่ว และคะแนนเสยีงจะ ไม่ถกูน ามานบัคะแนนในวาระที่เหลือ
ทนัที อยา่งไรก็ตามการออกจากองค์ประชมุในวาระใดวาระหนึง่ จะไมเ่ป็นการตดัสทิธิของผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบ
ฉนัทะในการกลบัเข้าร่วมประชมุ และลงคะแนนเสยีงในวาระท่ียงัไมไ่ด้ด าเนินการในระบบ 



 

หน้า 4 ของ 16  

 การนบัคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ บริษัทจะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หกัออกจากคะแนน
เสยีงทัง้หมด และคะแนนเสยีงสว่นท่ีเหลอืจะถือวา่เป็นคะแนนเสยีงที่เห็นด้วย   

 คะแนนเสียงที่ใช้ในการลงมติ นอกเหนือจากวาระที่ 2 และ 6 จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

           วาระท่ี 2 เป็นเร่ืองรายงานเพื่อทราบจึงไมต้่องมีการลงมติ  
วาระที่ 6 ค่าตอบแทนกรรมการ จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ    
ผู้ ถือหุ้นที่มาประชุม โดยกรรมการที่เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท และมีส่วนได้เสียในวาระนี ้จะไม่มีสิทธิ
ลงคะแนนเสยีงในวาระนี ้

 กรณีผู้ ถือหุ้นประสบปัญหาการใช้งานระบบประชุมหรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตาม
ค าแนะน าที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนงัสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อ
เจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศพัท์และ Line Official ตามที่ปรากฏบนหน้าจอ 

 หากเกิดกรณีระบบขดัข้องระหวา่งการประชมุ ผู้ ถือหุ้นจะได้รับอีเมล์ เพื่อกลบัเข้าสูก่ารประชุมผ่านระบบส ารอง
ตอ่ไป 
 
จากนัน้ประธานฯ แจ้งตอ่ที่ประชมุให้ทราบวา่ ขณะนีม้ีผู้ ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจ านวน 15 

ราย นบัจ านวนหุ้นได้ 408,251,646 หุ้น และด้วยการมอบฉนัทะจ านวน 28 ราย นบัจ านวนหุ้นได้ 11,904,572 หุ้น รวม
จ านวนผู้ เข้าร่วมประชุมทัง้สิน้ 43 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้นได้ 420,156,218 หุ้น จากจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 
600 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.026 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบงัคบัของ
บริษัท จึงเปิดประชมุและด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2566 

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2566 ซึ่งประชุม
เมื่อวนัที่ 26 เมษายน 2566 และบริษัทได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.apco.co.th) ตัง้แต่วนัที่ 2 พฤษภาคม  
2566 รวมทัง้ได้จัดส่งส าเนารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้ นดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหุ้นทุกท่านพิจารณารับรองพร้อมกับ
หนงัสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code ในครัง้นีแ้ล้ว ซึ่งบริษัทไม่ได้รับข้อเสนอให้ท าการแก้ไขรายงานการประชุม
ดงักลา่วแตอ่ยา่งใด จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณา 

ประธานฯ สอบถามที่ประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม ่ 

เมื่อไม่มีค าถามอื่นใด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
2566 ที่ประชมุได้พิจารณาและมีมติ ดงันี ้

มติ รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 26 เมษายน 2566 ตามที่
ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  โดยมีผลการนับ
คะแนนในวาระนี ้ดงันี ้
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ในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 440,186,718 หุ้น 

 ผู้ถอืหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
(1) เห็นด้วย 440,185,718 99.9998 
(2) ไมเ่ห็นด้วย - 0.0000 
(3) งดออกเสยีง 1,000 0.0002 
(4) บตัรเสยี - 0.0000 
 รวมจ านวนเสียง 440,186,718 100.0000 

วาระท่ี 2 รับทราบผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา 

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัผลการด าเนินงาน
ของบริษัทในรอบปี 2566 พร้อมทัง้รายละเอียดต่างๆ ตามรายการที่กฎหมายก าหนด ตามรายละเอียดในรายงาน
ประจ าปี 2566 ซึง่จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2567 ในรูปแบบ QR Code และ
มอบหมายให้คณุอภิญญา อฬุมุปานนท์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบญัชีและการเงิน เป็นผู้ รายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบ มีสาระส าคญัดงันี ้

รายการ (หน่วย : บาท ) งบการเงนิเฉพาะกิจการ  เพิ่มขึน้/(ลดลง) 

 
ปี 2566 ปี 2565 (ร้อยละ) 

  สนิทรัพย์รวม  701,127,559   677,731,588  3.45 
  หนีส้นิรวม  91,857,540   69,481,843  32.20 
  สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม  609,270,019   608,249,745  0.17 
  รายได้จากการขาย  287,658,720   248,052,434  15.97 
  รายได้ทางการเงิน 18,414,275 13,044,407 41.17 
  รายได้อื่น 1,089,908 2,084,320 (47.17) 
  ก าไรจากกิจกรรมการด าเนินงาน  113,761,650   87,500,729  30.01 
  ก าไรส าหรับปี 106,792,565   80,554,170  32.57 
  ก าไรตอ่หุ้น  0.1780   0.1343  32.54 

 
ส าหรับการด าเนินการด้านการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ในรอบปี 2566 บริษัทได้จดักิจกรรมอบรม ให้ความรู้

เพื่อสร้างความเข้าใจและปลกูฝังให้พนกังานทกุระดบัตระหนกัถึงการป้องกนัการทจุริตคอร์รัปชัน่ และบริษัทได้ด าเนินการ
ตอ่อายกุารประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านทจุริต เมื่อต้นเดือนท่ีผา่นมา 

ประธานฯ สอบถามที่ประชมุวา่ มีผู้ ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม ่

       เมื่อไมม่ีค าถามอื่นใดเพิ่มเติม ท่ีประชมุจึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการด าเนินงานใน
รอบปีที่ผา่นมา 

วาระท่ี 3    พิจารณาอนุมัติงบการเงนิส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด 31 ธันวาคม 2566 

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิงบการเงินส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2566 ซึง่ได้รับ
การตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต รวมทัง้ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและรับรอง
โดยคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการ ครัง้ที่  1/2567 เมื่อวนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2567 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
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และมอบหมายให้คุณอภิญญา อุฬุมปานนท์ ผู้ ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ รายงาน
สาระส าคญัสรุปได้ดงันี ้

                          (หนว่ย: บาท) 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดปรากฏตามส าเนางบการเงินส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2566 ที่ได้จดัส่ง
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในรูปแบบ QR-Code ในแบบฟอร์มหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว 

 ประธานฯ สอบถามที่ประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่  

 นายนครชยั เกตยุ้อย ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ในตารางงบการเงินรวม จะเห็นว่าหนีส้ินรวมเพิ่มขึน้ 22.69 
ล้านบาท พบวา่เป็นหนีส้นิตามสญัญาเช่าอาคารเพื่อใช้ในการด าเนินกิจการ อายสุญัญาเช่า 3 ปี  ค าถามคือ เป็นการเช่า
พืน้ที่เพิ่มเติม หรือ เป็นการต่อสญัญาเช่าพืน้ที่อาคารที่ใช้งานอยู่เดิมในปัจจุบนั และสอบถามพืน้ที่รวมก่ีตารางเมตร มี
อตัราคา่เช่าคิดเป็นเงินก่ีบาทตอ่ตารางเมตร 

นางอภิญญา อฬุมุปานนท์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบญัชีและการเงิน ชีแ้จงว่า เป็นการต่ออายุ
สญัญาเช่าอาคารที่ใช้งานอยู่เดิมในปัจจุบนั สญัญามีอายุ 3 ปี ซึ่งต้องบนัทึกเป็นหนีส้ิน โดยมีพืน้ที่การเช่า 1,346.06   
ตร.ม. และมีอตัราคา่เช่า 825 บาท/ตร.ม./เดือน  

 นายนครชยั เกตยุ้อย ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามว่า ปกติยอดรายได้ของ APCO จะมา Peak สดุใน Q4 พอบอก
สาเหตไุด้ไหมครับ เหตใุด Q4-66 ที่ผา่นมา รายได้จึงลดลงน้อยกวา่ Q3-66 ครับ 

ศ.ดร. พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงว่าไตรมาส 4 ปี 2566 รัฐบาลไม่มีนโยบาย
ลดหยอ่นภาษีจากการซือ้สนิค้า เป็นสาเหตสุ าคญัที่ท าให้ยอดซือ้ลดลงมากกวา่ทกุปี 

 นายนครชัย เกตุ ย้อย ผู้ ถือหุ้ น  ไ ด้สอบถามว่า  จากข้อมูลผลิตภัณฑ์วัฒนชีวา  (MYLIFE100, 
MYLIFE100A) ปี 2566 มียอดขายเพิ่มขึน้ 96% จากปี 2565 สอบถามเป้าหมายของปี 2567 ตัง้เป้ารายได้ไว้เท่าใด 
ปัจจบุนัพบปัญหาหรืออปุสรรคอยา่งไรบ้าง 
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ศ.ดร. พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงว่า  บริษัทฯตัง้เป้าไว้สงูที่สุด แต่ขณะนีต้้อง
ยอมรับว่าผลิตภณัฑ์ย้อนวยั ชะลอวยั วฒันชีวา มีผลิตภณัฑ์ท านองเดียวกนัตามออกมามาก และมีการหัน่ราคากนั ท า
ให้ยอดขายไมส่ามารถโตขึน้อยา่งตอ่เนื่อง 

 นายนครชยั เกตยุ้อย ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามความคืบหน้าผลิตภณัฑ์ Youth Lock ที่ได้สง่ขายไปประเทศ
สงิคโปร์แล้วจ านวน 10,000 ขวด ซึง่ใน Opportunity Day Q2-2566 ทาง CEO แจ้งไว้วา่จะมีการสัง่ซือ้และ สง่มอบไปอีก
ก่อนสิน้ปี 2566 เรียนสอบถามวา่ถึงวนันีไ้ด้สง่มอบไปแล้วหรือยงัครับ  และแนวโน้มผลตอบรับเป็นอยา่งไรบ้างครับ 

ศ.ดร. พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงว่า  ตามที่ได้เคยแจ้งว่า ผู้แทนจ าหน่ายพยายาม
เพิ่มช่องทางการจ าหน่ายไปยงัประเทศเวียดนาม แต่เนื่องจากระเบียบกฎเกณฑ์ของประเทศเวียดนาม รวมทัง้การไม่
เข้าใจในตวัผลิตภณัฑ์ของผู้แทนจ าหน่าย จึงขอยกเลิกการน าเข้าประเทศเวียดนาม แต่ยงัคงมีเป้าหมายที่จะน าเข้าไป
จ าหนา่ยยงัประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลปิปินส์ 

 นายปรีชา ทรัพย์กิจการ ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามวา่  อยากทราบความคืบหน้าในการเจรจากบัพาร์ตเนอร์ด้าน
สขุภาพรายใหมเ่ป็นอยา่งไรบ้างครับ 

ศ.ดร. พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงว่า  รายละเอียดในเร่ืองนีม้ีก าหนดการณ์คุย
รายละเอียดให้ผู้ ถือหุ้นทราบในวนัที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 16.30 น. เนื่องจากมีรายละเอียดค่อนข้างมาก ทัง้เร่ือง
ประเทศจีน และอาจจะมีประเทศแอฟริกา ซึง่ขอเรียนเชิญผู้ ถือหุ้นเข้ามาร่วมรับฟัง  

 นายปรีชา ทรัพย์กิจการ ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามวา่  สมาชิก APP ปัจจบุนัมีจ านวนเท่าใดแล้ว เป้าหมายสิน้ปี 
2024 ตัง้เป้าไว้ทัง้หมดก่ีคน 

ศ.ดร. พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงว่า  เดิมตัง้เป้าไว้ที่ 20,000 คน แต่ขณะนีย้งัมี
จ านวน 15,000 คน เนื่องจากปัจจบุนัคนกลวัตายมากกวา่กลวัแก่ 

 นายปรีชา ทรัพย์กิจการ ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามว่า  บริษัทที่เป็นเอเยนต์ที่สิงคโปร์เคยสัง่ผลิตภณัฑ์APCO
เป็นจ านวนมากตอนนีม้ีความคืบหน้าอยา่งไรบ้างครับ 

ศ.ดร. พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งว่า เป็นค าถามเดียวกับที่ถามเร่ืองผลิตภัณฑ์ 
Youth Lock ข้างต้น ซึง่ตอบเช่นเดียวกนั   

 นายปรีชา ทรัพย์กิจการ ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามว่า  พนัธมิตรจีนที่เคยสัง่สินค้าของAPCOไป ตัง้แต่ช่วงก่อน 
covid ตอนนี ้ยงัสานตอ่หรือมีความร่วมมือด้านใด มีความคืบหน้า อยา่งไรบ้าง 

ศ.ดร. พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงว่า พนัธมิตรจีนและบริษัทได้ท างานร่วมกนัมาก
วา่ 4-5 ปี แตต่ิดปัญหาเร่ือง Covid ขณะนีพ้ยายามที่จะเร่ิมต้นใหม ่เช่ือวา่นา่จะมีความก้าวหน้าเข้ามาเร็วๆนี  ้

 นายปรีชา ทรัพย์กิจการ ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามวา่  ตลาดHIVที่มีบริษัทในไทยไปท าตลาดที่จีนตอนนีม้ีความ
คืบหน้าอยา่งไร 
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ศ.ดร. พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงว่า ขณะนีย้งัคงท าอยู่ แต่ยงัไม่มีความก้าวหน้า
เท่าที่ควร แต่มีความก้าวหน้าจากประเทศอื่น ซึ่งขอเชิญผู้ ถือหุ้นร่วมฟังรายละเอียดในวนัที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 
16.30 น. 

 นายปรีชา ทรัพย์กิจการ ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามว่า  บริษัท APCO มีแนวทางในการขยายตลาดต่างประเทศ
อยา่งไรบ้างครับ 

ศ.ดร. พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงว่า  ขอ เชิญผู้ ถือหุ้นร่วมฟังรายละเอียดในวนัที่ 
26 เมษายน 2567 เวลา 16.30 น. ซึง่จะเป็นการพดูคยุอยา่งเป็นกนัเอง และสามารถสอบถามรายละเอียดได้ทกุข้อทกุมมุ 
อยา่งไรก็ตามบริษัทจะพยายามมากที่สดุเทา่ที่จะท าได้  

 นายปรีชา ทรัพย์กิจการ ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามว่า  ในอนาคต 3-5 ปี ข้างหน้า ผู้บริหารต้องการรายได้จาก
ตา่งประเทศเป็นสดัสว่น เทา่ไรของยอดขายรวม 

ศ.ดร. พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงว่า บริษัทฯ ต้องการรายได้ให้มากที่สดุ แต่การ
คาดการณ์ไปถึง 3-5 ปี ท าได้ยาก   

 นายปรีชา ทรัพย์กิจการ ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามว่า  บริษัทเคยที่จะไปท าตลาดผลิตภณัฑ์APCO ที่แอฟริกา
และตะวนัออกกลางอยากทราบความคืบหน้าเป็นอยา่งไร 

ศ.ดร. พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงวา่  ขอเชิญผู้ ถือหุ้นร่วมฟังรายละเอียดในวนัที่ 26 
เมษายน 2567 เวลา 16.30 น.   

 นายสทิธิศกัดิ์ ปยุอ๊อก ผู้ ถือหุ้น ขอสอบถามช่องทางการจดัจ าหนา่ยสนิค้าในปัจจุบนัว่ามีช่องทางไหนบ้าง
ครับ เพราะเทา่ที่พบสว่นใหญ่จะเป็นการขายตรง พอไปแนะน าให้คนที่รู้จกัซือ้ มกัจะถกูปฏิเสธเพราะไม่นิยมช่องทางการ
ขายตรง 

ศ.ดร. พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงว่า  บริษัทฯได้ยกเลิกช่องทางขายตรงไป 4-5 ปี
แล้ว การจ าหนา่ยปัจจบุนัเป็นการจ าหนา่ยผา่นช่องทางออนไลน์ รวมทัง้ตวัแทนจ าหนา่ย 

เมื่อไมม่ีค าถามอื่นใดเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนมุตัิงบการเงินส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ 
31 ธนัวาคม 2566 ดงักลา่ว ที่ประชมุได้พิจารณาและมีมติ ดงันี ้

มติ อนุมตัิงบการเงินส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและ
รับรองโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต รวมทัง้ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองโดยคณะกรรมการ
บริษัทในการประชุมคณะกรรมการแล้ว ตามที่เสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมี
สทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ในขณะนี ้มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทัง้ด้วยตนเองและ     
โดยการรับมอบฉนัทะจ านวนทัง้สิน้ 48 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้นได้ทัง้สิน้ 440,186,832 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.36 ของหุ้น 
ที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท 
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ในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้ นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 440,186,832 หุ้ น โดยมีผลการ           
นบัคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้

 ผู้ถอืหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
(1) เห็นด้วย 440,185,832 99.9998 
(2) ไมเ่ห็นด้วย - 0.0000 
(3) งดออกเสยีง 1,000 0.0002 
(4) บตัรเสยี - 0.0000 

 
รวมจ านวนเสียง   440,186,832 100.0000 

วาระท่ี 4   พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2566 

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าผลการด าเนินงานสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีก าไรสทุธิตาม
งบการเงินรวมเป็นเงินจ านวน 108,735,211 บาท (-หนึง่ร้อยแปดล้านเจ็ดแสนสามหมื่นห้าพนัสองร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน-) 
และตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นเงินจ านวน 106,792,565 บาท (-หนึ่งร้อยหกล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสองพนัห้าร้อย 
หกสบิห้าบาทถ้วน-)   

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไมน้่อยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้
นิติบคุคลและจดัสรรทนุส ารองตามกฎหมาย  ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้จัดสรรก าไรสทุธิประจ าปีไว้เป็นทนุส ารองจ านวนร้อยละ
สิบของทนุจดทะเบียนครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว จึงไม่ต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี 2566 ไว้เป็นทนุส ารอง
ของบริษัทเพิ่มเติมอีก    

ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการ
ด าเนินงานปี 2566 จากก าไรสทุธิและก าไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท รวมเป็นเงินจ านวนทัง้สิน้ 108 ล้านบาท      
(-หนึง่ร้อยแปดล้านบาทถ้วน-) คิดเป็นร้อยละ 101.13 ของก าไรสทุธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งสงูกว่านโยบายการ
จ่ายเงินปันผลของบริษัท   

โดยก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวนัที่ 30 เมษายน 2567 และก าหนด
วนัจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2567 ซึง่สามารถเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน
ปี 2566 กบัปีที่ผา่นมาได้ดงันี ้

รายการ 
 

ผลการด าเนินงาน 
 ปี 2566 (ที่เสนอ)  ปี 2565 

1. ก าไรสทุธิ (บาท) (งบการเงนิเฉพาะกิจการ) 106,792,565 80,554,170 
2. เงินปันผลจ่ายตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) 

จ านวนหุ้น (หุ้น) 
0.18 

600,000,000 
0.155 

600,000,000 
3. อตัราเงินปันผลจ่ายตอ่ก าไรสทุธิ (ร้อยละ) 101.13 115.45 

ประธานฯ สอบถามที่ประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่  
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เมื่อไม่มีค าถามอื่นใด เพิ่มเติม  จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับ                   
ผลการด าเนินงานส าหรับปี 2566 ที่ประชมุได้พิจารณาและมีมติ ดงันี ้

มติ  อนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานส าหรับปี 2566 จากก าไรสุทธิและก าไรสะสม     
ในอตัราหุ้นละ 0.18 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุท่าน รวมเป็นเงินจ านวนทัง้สิน้ 108 ล้านบาท (-หนึ่งร้อยแปดล้านบาทถ้วน-)   
ดงัรายละเอียดที่ได้เสนอในที่ประชมุทกุประการ 

โดยก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวนัที่ 30 เมษายน 2567 และก าหนด
วนัจ่ายเงินปันผลในวนัที่ 13 พฤษภาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉนัท์ของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน  

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ในขณะนี ้มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทัง้ด้วยตนเองและ  
โดยการรับมอบฉันทะจ านวนทัง้สิน้ 48 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้นได้ทัง้สิน้  440,186,832 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.36 ของ
หุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท 

ในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 440,186,832  หุ้น โดยมีผลการนับ
คะแนนในวาระนี ้ดงันี ้

 ผู้ถอืหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
(1) เห็นด้วย 440,186,832 100.0000 
(2) ไมเ่ห็นด้วย - 0.0000 
(3) งดออกเสยีง - 0.0000 
(4) บตัรเสยี - 0.0000 

 
รวมจ านวนเสียง   440,186,832 100.0000 

วาระท่ี 5     พิจารณาอนุมัติการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2567 กรรมการของบริษัทที่ครบวาระการด ารงต าแหน่งมีจ านวน      
2 ทา่น จากจ านวนทัง้สิน้ 7 ทา่น คิดเป็นอตัราสว่น 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด ซึง่ได้แก่  

 1)  นางมาลรัีตน์  ปลืม้จิตรชม        ด ารงต าแหนง่ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ  
 2)  ศ.ดร.พรายพล  คุ้มทรัพย์          ด ารงต าแหนง่กรรมการ และ กรรมการอิสระ 

กรรมการทัง้ 2 ท่านออกจากห้องประชุม เพื่อความโปร่งใสในการด าเนินการประชุม โดยประธานฯ มอบหมายให้        
รศ.อรุณี วิริยะจิตรา เลขานกุารบริษัทเป็นผู้ด าเนินการประชมุตอ่ไปในวาระท่ี 5 และ วาระท่ี 6 

                      เลขานกุารบริษัทได้ชีแ้จงเพิ่มเติมตอ่ที่ประชมุวา่ในการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออก
ตามวาระ กรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระสามารถได้รับเลอืกกลบัเข้ามาด ารงต าแหน่งตามเดิมได้อีก และเพื่อการ
ปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสม 
เพื่อเข้ารับการพิจารณาตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทเป็นการลว่งหน้า ระหวา่งวนัท่ี 27 กนัยายน 2566 ถึง 
วันที่ 31 ธันวาคม 2566  โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซด์บริษัท และผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์ซึ่งเมื่อครบ
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ก าหนดเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเข้ามายงับริษัทเพื่อให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้ให้เป็นกรรมการของ
บริษัท  

ที่ประชุมคณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระได้ร่วมกันพิจารณากลั่นกรอง
คุณสมบตัิของกรรมการอย่างรอบคอบและระมดัระวังตามหลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการแล้วเห็นว่า กรรมการบริษัท      
ทัง้สองท่านได้ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความระมดัระวงั มีความตัง้ใจในการปฏิบตัิหน้าที่อย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้ให้ข้อเสนอแนะ
และความคิดเห็นอนัเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทและผู้ ถือหุ้น เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้กรรมการที่
ครบก าหนดออกตามวาระกลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการของบริษัทอีกวาระหนึง่  

และได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ เมื่อไม่มี
ค าถามอื่นใดเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตาม
วาระ ที่ประชมุได้พิจารณาและมีมติ ดงันี ้

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ส าหรับการเลอืกตัง้ นางมาลรัีตน์  ปลืม้จิตรชม และ ศ.ดร.พรายพล  คุ้มทรัพย์ เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระ
หนึง่  

เลขานกุารบริษัทแจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่ ในขณะนีม้ีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทัง้ด้วยตนเองและโดยการ
รับมอบฉันทะจ านวนทัง้สิน้ 48 ราย นับเป็นจ านวนหุ้นได้ทัง้สิน้ 440,186,832 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.36 ของหุ้นที่
จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท 

โดยมีผลการนบัคะแนนในวาระนีด้้วยคะแนนเสยีงในแตล่ะรายดงันี ้ 

1.  นางมาลรัีตน์  ปลืม้จิตรชม 
มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 440,186,832 หุ้น 

 ผู้ถอืหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
(1) เห็นด้วย 440,185,592 99.9997 
(2) ไมเ่ห็นด้วย - 0.0000 
(3) งดออกเสยีง 1,240 0.0003 
(4) บตัรเสยี - 0.0000 
 รวมจ านวนเสียง 444,186,832 100.0000 

2.  ศ.ดร.พรายพล  คุ้มทรัพย์ 
มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 440,186,832 หุ้น 

 ผู้ถอืหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
(1) เห็นด้วย 440,185,592 99.9997 
(2) ไมเ่ห็นด้วย - 0.0000 
(3) งดออกเสยีง 1,240 0.0003 
(4) บตัรเสยี - 0.0000 
 รวมจ านวนเสียง 440,186,832 100.0000 
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วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจ าปี 2567 

 เลขานกุารบริษัทแถลงต่อที่ประชุมว่าในการประชุมคณะกรรมการครัง้ที่ 1/2567 เมื่อวนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 
2567 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาจากการขยายตวัทางธุรกิจ การเติบโตทางผลก าไร
ของบริษัท และหน้าที่ความรับผิดชอบแล้ว เห็นสมควรก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจ าปี 2567 ตาม
รายละเอียดดงันี ้

1. เสนอคา่ตอบแทนเบีย้ประชมุของกรรมการประจ าปี 2567 เทา่กบัปี 2566 ดงันี ้

ค่าตอบแทนเบีย้ประชุม 
ปี 2567 (ที่เสนอ) 
(บาทต่อคน) 

ปี 2566 (ปีที่ผ่านมา) 
(บาทต่อคน) 

เบีย้ประชุมของกรรมการบริษัท ตอ่การประชมุ 1 ครัง้ ตอ่การประชมุ 1 ครัง้ 
- ประธานกรรมการ 25,000 25,000 
- กรรมการ 20,000 20,000 
เบีย้ประชุมของกรรมการตรวจสอบ ตอ่การประชมุ 1 ครัง้ ตอ่การประชมุ 1 ครัง้ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 25,000 
- กรรมการตรวจสอบ 20,000 20,000 
เบีย้ประชุมของกรรมการบริหาร  ตอ่การประชมุ 1 ครัง้ ตอ่การประชมุ 1 ครัง้ 

- กรรมการบริหาร 15,000 15,000 

ทัง้นี ้กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานจะไม่ได้รับเบีย้ประชุม เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนในรูป
เงินเดือนแล้ว 

2. เสนอคา่ตอบแทนกรรมการในรูปแบบโบนสัประจ าปี 2567 เปลีย่นแปลงจากปี 2566 ดงันี ้

 ปี 2567 (ที่เสนอ) ปี 2566 (ปีที่ผ่านมา) 

อตัราโบนสั  
(ร้อยละของรายได้จากการขายของปีก่อน) 0.175 0.125 

กรรมการท่ีจะได้รับการจดัสรร 
(แบง่เฉลีย่ตามจ านวนกรรมการ) 

กรรมการบริษัทท่ีไมไ่ด้รับ
คา่ตอบแทนในรูปเงินเดือน 

กรรมการอิสระ 
 

   3.  คา่ตอบแทนอื่นของกรรมการ    -ไมม่ี- 

ทัง้นี ้ค่าตอบแทนเบีย้ประชุมของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบ
โบนสั ดงักลา่วข้างต้น รวมเป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 1.5 ล้านบาท (-หนึง่ล้านห้าแสนบาทถ้วน-)  

เลขานกุารบริษัทสอบถามที่ประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม ่ 

เมื่อไมม่ีค าถามอื่นใด จึงเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนของกรรมการ ที่ประชุมได้พิจารณา
และมีมติ ดงันี ้

มติ อนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และโบนสักรรมการส าหรับปี 2567 ตามที่
ประธานฯ เสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นทีม่าประชมุ  
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เลขานกุารบริษัทแจ้งให้ที่ประชมุทราบเพิ่มเติมวา่ ในขณะนี ้มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทัง้ด้วยตนเองและ
โดยการรับมอบฉนัทะจ านวนทัง้สิน้ 48 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้นได้ทัง้สิน้ 440,186,832 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.36 ของหุ้นที่
จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท 

ในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 434,974,540  หุ้น โดยมีผลการนับ
คะแนนในวาระนี ้ดงันี ้ 

 ผู้ถอืหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
(1) เห็นด้วย 434,973,426 99.9997 
(2) ไมเ่ห็นด้วย - 0.0000 
(3) งดออกเสยีง 1,114 0.0003 
(4) บตัรเสยี - 0.0000 
 รวมจ านวนเสียง 434,974,540 100.0000 

โดย ดร.ชิงชัย หาญเจนลกัษณ์ และนายมณเฑียร ศิริสนุทรลกัษณ์ ผู้มีส่วนได้เสียในวาระค่าตอบแทน
กรรมการไมม่ีสทิธิออกเสยีงในวาระนี ้  

 

วาระท่ี 7   พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2567 

 ประธานฯ ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และข้อบงัคบั
ของบริษัทที่ก าหนดให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีซึ่งส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ให้ความเห็นชอบและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทเป็นประจ าทกุปี ดงันัน้ คณะกรรมการตรวจสอบ
จึงได้คดัเลือกผู้สอบบญัชีประจ าปี 2567 และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา
แตง่ตัง้ 
                              รายนาม                                         เลขที่ใบอนญุาต               ปีที่สอบบญัชีให้บริษัท 
 1)   นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก  4334  2557 – 2559, 2562 – 2563      และ/หรือ 
 2)   นางพรทิพย์ เลศิทนงศกัดิ ์   7633                                       -       และ/หรือ 
 3)   นางสาวสนุนัทา ค าสขุ   8207                   2564 - 2566       และ/หรือ 
 4)   นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทกุข์      9211                            -  

จากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์  จ ากดั  ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีรับอนญุาตที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2567  เนื่องจาก บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จ ากดั เป็นบริษัทที่น่าเช่ือถือ 
และผู้สอบบญัชีของบริษัทปฏิบตัิหน้าที่อยู่ในเกณฑ์ดี ไม่มีความสมัพนัธ์และไม่มีสว่นได้เสียกบับริษัท, ผู้บริหาร, ผู้ ถือหุ้น  
รายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษัท โดยบริษัทจะจดัให้มีการหมนุเวียนผู้สอบบญัชี หากบคุคลผู้ท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีรายใดปฏิบตัิหน้าที่ตรวจสอบ
หรือสอบทานงบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบญัชีไม่ว่าจะติดต่อกนัหรือไม่ตามประกาศของคณะกรรมการก ากับ   
ตลาดทนุ  

ส าหรับค่าสอบบญัชีประจ าปี 2567 ตามข้อเสนอบริการสอบบญัชี ซึ่งรวมถึงค่าสอบทานงบการเงินราย   
ไตรมาสทีผู่้สอบบญัชีเสนอมาเป็นจ านวนเงิน 1.3 ล้านบาท (-หนึง่ล้านสามแสนบาทถ้วน-) เทา่กบัปี 2566 มีรายละเอียดดงันี ้

 



 

หน้า 14 ของ 16  

             รายการ 
จ านวนเงนิ (บาท) 

ปี 2567 (ที่เสนอ) ปี 2566 

1. คา่สอบบญัชีและคา่สอบทานงบการเงินประจ าไตรมาส 
- คา่สอบบญัชี  
- คา่สอบทานงบการเงินรายไตรมาส 
- คา่สอบทานงบการเงินบริษัทรวม  

 
930,000 
330,000 
40,000 

 
930,000 
330,000 
40,000 

2.  คา่บริการอื่นๆ - - 
รวมทัง้หมด 1,300,000 1,300,000 

ประธานฯ ชีแ้จงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ผู้ สอบบัญชีทัง้สี่ท่าน กล่าวคือ นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก        
นางพรทิพย์ เลศิทนงศกัดิ์ นางสาวสนุนัทา ค าสขุ และ นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทกุข์ ไมม่ีความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสีย
กบับริษัท ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแต่อย่างใด และสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ ถือหุ้น
รายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ 

 นายสทิธิศกัดิ์ ปยุอ๊อก ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่ ใน 1 ปี มีการประชมุก่ีครัง้ครับ 

 นางอภิญญา อุฬุมปานนท์ ผู้ ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี แ้จงว่า 1 ปีมีการ
ประชมุทัง้สิน้ 4 ครัง้ 

 นายสิทธิศักดิ์ ปุยอ๊อก ผู้ ถือหุ้ น สอบถามว่า ไม่ทราบว่ามีการเปรียบเทียบราคาผู้ สอบบัญชีรายอื่น     
อยา่งน้อย 3 รายไหมครับ 

ประธานกรรมการ ชีแ้จงว่า ได้มีการพิจารณากันแล้ว และเห็นว่าผู้สอบบญัชีที่ได้รับการแต่งตัง้มีความ
สมเหตสุมผล 

 เมื่อไม่มีค าถามอื่นใด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี    
รับอนญุาตประจ าปี 2567 ที่ประชมุได้พิจารณาและมีมติดงันี ้

   มติ  อนมุตัิแต่งตัง้นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4334 และ/หรือ นางพรทิพย์ 
เลิศทนงศกัดิ์ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7633 และ/หรือ นางสาวสนุนัทา ค าสขุ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 8207 
และ/หรือ นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์ ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  9211 จากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จ ากัด        
ซึ่งเป็นผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับการรับรองจากกลต.  เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2567 และอนุมัติ
ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2567 เป็นเงินจ านวน 1.3 ล้านบาท (-หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน-) ตามที่ประธานฯ 
เสนอ ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นทีม่าประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ในขณะนีม้ีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทัง้ด้วยตนเองและโดยการ
รับมอบฉันทะจ านวนทัง้สิน้ 48 ราย นับเป็นจ านวนหุ้นได้ 440,186,832 หุ้ น คิดเป็นร้อยละ 73.36 ของจ านวนหุ้ น           
ที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท 

 โดยมีผลการนบัคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้

ในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน รวมทัง้สิน้ 440,186,832  หุ้น 
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 ผู้ถอืหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

(1) เห็นด้วย 440,082,732 99.9764 
(2) ไมเ่ห็นด้วย 1,000 0.0002 
(3) งดออกเสยีง 103,100 0.0234 
(4) บตัรเสยี - 0.0000 
 รวมจ านวนเสียง 440,186,832 100.0000 

               ประธานฯ สอบถามที่ประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม ่ 
 

 น.ส.มะลวิลัย์ เทพสภุรณ์กลุ ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามวา่ บริษัทจะพึง่ยอดขายแตใ่นประเทศหรือครับ 

         ศ.ดร. พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบวา่  ไมพ่ึง่ยอดขายแตใ่นประเทศ แนน่อน   

 นายนครชยั เกตยุ้อย ผู้ ถือหุ้น สอบถามความคืบหน้า โครงการ Bye Bye HIV  ยอดผู้ ป่วย HIV ที่เดินทาง
มารับการดแูลด้วยผลติภณัฑ์ KTCEL จากประเทศจีน ถึงปัจจุบนัพอจะบอกจ านวนคนคร่าวๆ ได้ไหมครับว่าประมาณก่ี
คนและมียอดสัง่ซือ้ผลติภณัฑ์ KTCEL ไปให้ผู้ติดเชือ้ในมลูนิธิและสมาคมในประเทศจีนแล้วจ านวนเทา่ใด 

                      ศ.ดร. พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงวา่  เร่ืองนีย้งัอยูร่ะหวา่งการด าเนินการ อยา่งไรก็
ตามขอเชิญผู้ ถือหุ้นร่วมฟังรายละเอียดในวนัท่ี 26 เมษายน 2567 เวลา 16.30 น. 
 

 นายปรีชา ทรัพย์กิจการ ผู้ ถือหุ้น ขอทราบความคืบหน้าผลติภณัฑ์ส าหรับสตัว์และแนวโน้มในปีนี ้

         ศ.ดร. พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงว่า ผลิตภณัฑ์ Canvirol ส าหรับแมวที่เป็นเอดส์ 
และ สุนขัและแมวที่เป็นมะเร็ง ขณะนีไ้ด้เข้าจ าหน่ายในคลินิกสตัวแพทย์ใหญ่ๆทั่วประเทศไทย และก าลงัพยายาม
น าออกไปจ าหนา่ยยงัตา่งประเทศ พร้อมทัง้มีการท าวิจยัอยูต่ลอดเวลา  
 

 สมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย โดยคุณอรจิรา ไชยพรพฒันา ผู้ รับมอบอ านาจ แสดงความเห็นว่า  สมาคม
ส่งเสริมผู้ ลงทุนไทยมีนโยบายน าเสนอให้บริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญ/
วิสามญัผู้ ถือหุ้น แบบ On-site meeting  และ Online ควบคู่กนั หรือเรียกว่า Hybrid  เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และ
ซกัถาม ระหว่างผู้ ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท อย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับหนงัสือเวียนของส านกังาน
ก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ ก.ล.ต.นร.(ว) 2/2567 เร่ือง ขอความร่วมมือเก่ียวกับการจัดประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้น ลว.10 มกราคม 2567 จึงขอน าเสนอให้ท่านพิจารณาข้อเสนอการจดัประชุม แบบ Hybrid ตามนโยบาย
ของสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทยข้างต้น 

      ประธานกรรมการ กลา่วขอบคณุส าหรับข้อเสนอแนะ และรับไว้พิจารณาตอ่ไป 

 น.ส.มะลวิลัย์ เทพสภุรณ์กลุ ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ผู้บริหารมีการตัง้ทีมงานเฉพาะกิจ เพื่อเพิ่มยอดขาย
ตา่งประเทศบ้างหรือไม ่อยา่งไรคะ 
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         ศ.ดร. พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงว่า  ไม่ได้มีการตัง้ทีมงานเฉพาะกิจ มีแต่การ
เจรจาโดยตรงกบัผู้แทนจ าหนา่ยแตล่ะประเทศอยา่งตอ่เนื่อง  
 

เมื่อไม่มีค าถามอื่นใด ประธานในนามคณะกรรมการบริษัทกล่าวขอบคณุผู้ ถือหุ้นทุกท่าน และกล่าวปิด
ประชมุเวลา 15.01 น. 

                                                                                                       

                                                                                     
             ( นางมาลรัีตน์ ปลืม้จิตรชม )   
 กรรมการและประธานในที่ประชมุ 
 

                                                 
                                                            (รศ. อรุณี วิริยะจิตรา) 

                                                     กรรมการ เลขานกุารบริษัทและเลขานกุารในที่ประชมุ 


